

สพฐ.สรุปยอดโรงเรียนมีปัญหาชั้นไอซียู 6,964 โรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.พ. 2560

"รมว.ศธ." เผยยอดโรงเรียนไอซียู สพฐ. 6,964 โรงเรียน อาชีวะ 16 โรงเรียน ต้องการช่วยเหลือทุกโรงเรียนที่ประสบปัญหาอย่างแท้จริง ไม่หวนกลับไปเป็น รร.ไอซียูอีก สยบข่าวลือไม่มียุบเขตพื้นที่ โยก "เลขาช กพฐ." แยมโทรศัพท์ให้กำลังใจตลอด

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่วิกฤติทางการศึกษาและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หรือไอซียู ให้แก่อำนาจการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่าจะเดินหนาโครงการไอซียูอย่างเป็นรูปธรรม เพราะตนต้องการช่วยเหลือทุกโรงเรียนที่ประสบปัญหาอย่างแท้จริง ส่วนเรื่องงบประมาณก็ไม่ต้องเป็นห่วง ขณะเดียวกัน ตนจะหารือกับภาคเอกชนเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้วย เพราะมีตัวอย่างโรงเรียนไอซียูที่จังหวัดสกลนคร ที่มีกลุ่มภาคธุรกิจเข้ามาช่วยเหลือและประสบความสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปข้อมูลโรงเรียนไอซียูมาทั้งสิ้น 6,964 โรงเรียน แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 4,469 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนประถมศึกษา 3,569 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 900 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 364 โรงเรียน ส่วนที่เหลืออีก 2,131 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกนำท่วม นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังได้เสนอวิทยาลัยไอซียูอีก 16 แห่ง ส่วนหน่วยงานอื่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

"หลังจากพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มนี้ให้พ้นสภาพไอซียูแล้ว ก็จะมีมาตรการไม่ให้หวนกลับไปเป็นโรงเรียนไอซียูอีก โดยจะวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่สะท้อนผ่านทางการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และการสอบนักเรียนนานาชาติ หรือพีซา ด้วย" รมว.ศธ.กล่าว

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า สำหรับข่าวลือว่า ศธ.จะเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ยุบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนั้น ตนยอมรับว่ามีข้อเสนอมา แต่ขอยืนยันว่าตนจะไม่ยุบเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีแน่นอน และยังไม่มียุทธศาสตร์ปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.ใหญ่ๆ ในตอนนี้ ขอเดินหนาทิศทางการศึกษาในบริบทที่มีอยู่ ส่วนการดำเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยให้เด็กโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็กนั้นยังมีอยู่ โดยจะทำความเข้าใจกับโรงเรียนไอซียู ยังมีการเดินหนาเกลี้ยครุต่อไป ส่วนข่าวลือที่ว่าโยกย้ายนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) นั้น ก็ไม่เป็นความจริง ทุกวันนี้ตนยังโทรศัพท์ให้กำลังใจนายการุณตลอด.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560](#)